



ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/ว๓๕๑๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตำบลกุดลาด  
อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ประกอบกับหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาสถานศึกษาตามประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ตามเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่เป็นสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาความจำเป็นแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนาพร้อมทั้งเงื่อนไขของสถานศึกษาที่รับย้ายและคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจารุวรรณ บุญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีบุรีรัมย์ นครนายก ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๒-๒๑๘๖ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐-๔๕๔๒-๒๑๘๕



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้พิจารณาสถานศึกษาตามประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ตามเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เป็นสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั้น

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหาร สถานศึกษา กรณีที่ ๒ การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา กลุ่ม ๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน ๓๑ โรงเรียน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ อนึ่ง หากมีผู้ประสงค์จะคัดค้านประกาศฉบับนี้ ให้คัดค้านภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางจรรุวรรณ บุญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายละเอียดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

(แบบทำยประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	จังหวัด	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	คุณสมบัติผู้บริหาร ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
๑	กุศข้าวบูนวิทยา	กุศข้าวบูน	อุบลราชธานี	๑. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นโรงเรียนคุณภาพโดยมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบการสนับสนุนที่ทันสมัย ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	๑. สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๑. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสมรรถนะ ศักยภาพและประสบการณ์ เหมาะสม โดยพิจารณาจากประวัติและผลงานที่ผ่านมา
๒	เขมราษฎร์พิทยาคม	เขมราษฎร์	อุบลราชธานี	๒. เพื่อสร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ	๒. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเติมเวลา
๓	เขื่องในพิทยาคาร	เขื่องใน	อุบลราชธานี			
๔	โขงเจียมวิทยาคม	โขงเจียม	อุบลราชธานี			
๕	ดอนมดแดงวิทยาคม	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี			
๖	เดชอุดม	เดชอุดม	อุบลราชธานี			
๗	ตาลชุมพัฒนา	ตาลชุม	อุบลราชธานี			
๘	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี			
๙	ทุ่งศรีอุดม	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี			
๑๐	นาจะหลวย	นาจะหลวย	อุบลราชธานี			
๑๑	นาเยี่ยศึกษา รัชมง์คลาภิเษก	นาเยี่ย	อุบลราชธานี			
๑๒	น้ำยืนวิทยา	น้ำยืน	อุบลราชธานี			
๑๓	บุญศรีวิทยาคาร	บุญศรี	อุบลราชธานี			
๑๔	พังโคนพิทยา	นาตาล	อุบลราชธานี			
๑๕	โพธิ์ไทรพิทยาคาร	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี			
๑๖	ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี			
๑๗	มัธยมตระการพืชผล	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี			
๑๘	วารินชำราบ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี			
๑๙	ศรีเมืองวิทยาคาร	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี			
๒๐	สว่างวีระวงศ์	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	๓. เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิตอยู่ในโลกศตวรรษที่ ๒๑	๓. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา	



ที่	โรงเรียน	อำเภอ	จังหวัด	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	คุณสมบัติผู้บริหาร ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
๒๑	สำโรงวิทยาคาร	สำโรง	อุบลราชธานี		๔. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัด ตามศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียนและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง	
๒๒	สิรินธรวิทยานุสรณ์	สิรินธร	อุบลราชธานี			
๒๓	หกลีบพรประชาวิทยาคม อุบลราชธานี	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี			
๒๔	อ่างศิลา	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี			
๒๕	คิมใหญ่วิทยา	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ			
๒๖	ขานูมานวิทยาคม	ขานูมาน	อำนาจเจริญ			
๒๗	ปทุมราชวงศา	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ			
๒๘	พนาศึกษา	พนา	อำนาจเจริญ			
๒๙	ลืออำนาจวิทยาคม	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ			
๓๐	เสนางคนิคม	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ			
๓๑	หัวตะพานวิทยาคม	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ			

